

nguyenthi leyen  
Tue, Jun 9 at 3:18 AM

Â

Phổ hiều thồ nào vồ nhồ ng tai hồ a nhồ bão lồ t, sóng thồ n gây đau khồ cho con ngồồ i?  
Hồ i : xin cha giồ i thích vồ ý kiồ n cho rồ ng nhồ ng thiên tai nhồ bồ o lut, đồ ng đồ t, sóng thồ n xồ y ra vì tồ i lồ i cồ a con ngồồ i. Đồ u này có đứg không ?

Trồ lồ i: Tôi đã có đồ p giồ i thích sồ đồ , sồ ác, sồ đau khồ , nói chung, là mồ t bí nhiồ m ( mystery ) mà không ai có thồ giồ i thích thồ a đứg lý do đồồ c.Nhồ ng sồ đồ đồ vồ n thồồ ng xồ y ra cho con ngồồ iồ khồ p mồ i nồ i và mồ i thồ i đồ i, và ngồồ i ta không có cách nào đồ ngắ ngồ a, và tránh thiồ t hồ i vồ nhồ mồ ng và tài sồ n mồ i khi có thiên tai nhồ bão lồ t, đồ ng đồ t..xồ y ra..

Thánh Augustinồ( 454-430) cũng đã suy nghĩ nhiều vồ sồ kiồ n này, nhồ ng cuồ i cùng ngài cũng phồ i thú nhồ nhồ sau : " Tôi cồ tìm xem do đầu mà có sồ ác. Và tôi đã không tìm đồồ c câu giồ i đắp." ( Confessions 7: 7,11)

Thánh Phaolồ cũng nhìn nhồ n nhồ sau : "thồ t vồ y, mồ u nhiồ m cồ a sồ gian ác đầg hoành hành." ( 2 Tx 2: 7)

Đứg thồ , sồ đồ , sồ ác, nghèo đồ i, bồ nhồ tồ t và thiên tai nhồ bão lồ t, đồ ng đồ t ,sóng thồ n ( Tsunami) vồ n tiồ p tồ c gây đau khồ cho con ngồồ iồ khồ p mồ i nồ i . Mồ t thồ c tồ trái ngồồ c và khó hiều nồ a là nhồ ng kồ gian ác, giồ t ngồồ i, cồ bồ c, sồ ng vô luân,vồ đồ o vồ n cồ nhồ n nhồ sung túc, trong khi biồ t bao ngồồ i lành, ngồồ i lồồ ng thiồ n lồ i gồ p nhồ ng đau khồ , nhồ nghèo đồ i, bồ nhồ tồ t,tai nồ n xe cồ , thiên tai ,v.v. Cồ thồ tháng 8 năm 2008, mồ t xe buýt chồ mồ y chồ c ngồồ i Công giáo ở Houston,Texas đầ đồ Đồ i Hồ i Thánh Mồ u ở Đồ ng Công (Carthage,Missouri) đã gồ p tai nồ n kinh hoàng khiồ n hàng chồ c ngồồ i chồ t và bồ thồồ ng nồ ng !.

Tồ i sao hồ đầ làm viồ c đồ o đồ c mà lồ i gồ p tai nồ n khồ ng khiồ p nhồ vồ y, trong khi các xe buýt

khác hàng ngày chớ ngợ đi đánh bạc ở Las Vegas, Lake Charles .. hoặc phi cơ chớ ngợ đi du hí ở Cancun ( Mexico )và Jamaika...thì làm cho a làm nào gặp tại nơi nếm nếm ?

Làm nếm a, phải nếm sinh con thì đừng mếm bếm nhúng thớ ngợ hay tếm cung, nhúng các nếm tu sếm đếm thân thì có ngợ cũng mếm chớ ngợ nan y này ! Ngợ uếm ngợ rợ u và hút thuợc nhiếm u thì đừng bếm ung thớ phớ hay bếm bao tếm, Nhúng nhiếm u linh mếm c, tu sĩ không hút thuợc, không nghiếm nếm rợ u vếm y mà có ngợ cũng bếm ung thớ phớ, bếm bao tếm !!

Thớt là điếm u quá khó hiếm u xét theo lý trí và khôn ngoan của con ngợ.

Xem kia, ngợ Do Thái thớ ngợ cho rợ ngợ nhúng đau khổ nhúng bếm nhúng tếm, nghèo đói, đui , mù, què v.v là hếm u quếm của tếm con ngợ đã phếm. Ví thếm. khi thếm y mếm t anh mù tếm khi mếm i sinh, các môn đếm Chúa Giêsu đã hếm i Chúa xem có phớ vì tếm i của anh này hay tếm i của cha mếm anh, Chúa đã trếm i nhếm sau : " không phớ anh ta, cũng không phớ cha mếm anh ta đã phếm tếm i.Nhúng chuyếm nếm đó xếm y ra đếm các viếm c của Thiên Chúa đếm c tếm hiếm nếm i anh." ( Ga 9: 3)

Viếm c của Thiên Chúa đếm c tếm hiếm nếm là Chúa đã cho anh mù đếm c trông thếm y đếm anh vui sếm ngợ đi ca tếm ngợ Chúa đã chếm a cho anh khếm i mù lòa vếm thếm lý, đếm ngợ thếm i cũng giúp mếm mếm t thiếm liếm cho anh đếm c biếm t Chúa là Đếm ngợ Thiên Sai ( Messiah) khi anh trếm i Chúa Giêsu : " Thếm a Ngài, tôi tin" ( Ga 9 :38) .

Nhúng thếm, đếm cho ta thếm y rợ ngợ không thếm cếm t nghĩa nhúng ngợ tại hếm a xếm y ra đếm khếm p nếm i nhúng đếm ngợ đất, bão lếm t, sóng thếm n.v.v theo nhẩn quan con ngợ đếm c.Nói rõ hếm n, không thếm suy đoán là Thiên Chúa đã phếm t dân này, nếm c kia vì tếm i hếm đã phếm mếm t lòng Chúa nên phớ i chếm u nhúng ngợ tại hếm a đó..

Cếm thếm, cách nay 6 năm mếm t cếm n sếm ngợ thếm n đếm t nhiên xếm y ra đếm các bếm biếm n chếm y dài tếm Thái Lan đếm n Nam Đếm ngợ quếm n đếm o khiếm n cho hàng trăm ngàn ngợ i bếm nếm c cuếm n đi cùng vếm i nhà cếm a , tài sếm n vào lòng biếm n cếm .. Mếm i nhếm t trong tháng 3 vếm a qua, mếm t trếm n đếm ngợ đếm t đếm đếm i cũng gây ra sếm ngợ thếm n đếm Nhếm t Bếm n khiếm n hàng chếm c ngàn ngợ i bếm giếm t hay mếm t tích cùng vếm i nhà cếm a, tài sếm n cếm a hếm . .

Trước thềm hè nói trên, có người đã viết luận là vì Nhật Bản gây nhiễu loạn các dân Trung Hoa, Triều Tiên và cả Việt Nam trong thời kỳ đầu thế chiến trước đây, nên bây giờ phải trả nợ máu!. Cũng chung một lập luận như vậy, nên Việt Nam quốc gia Cộng Sản cách nay 6 năm đã tích cực không trợ giúp nhân dân các nước Thái Lan, Nam Dương, Việt Nam Đông Bắc cũng gây nhiễu loạn thiêu hủy nhân mạng và tài sản, chỉ vì cho rằng các vùng biên giới biên giới sống trên cuộc đời là những nơi ăn cắp và lừa đảo của dân địa phương và những du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến để mua vui bất chính nên đáng bị phạt!

Chúng ta phải nghĩ thế nào suy luận đó?

Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần đọc lại một trình thuật trong Tin Mừng Thánh Luca nói về một người Ga-li-lê-a bị Thiên Chúa Phara - Tô giết chết rồi lấy máu hòa lẫn với máu tội lỗi, và máu tội lỗi khác biệt tháp Si-lô-a để rửa tội. Trước những thềm hè này, có một người đã đến hỏi Chúa Giêsu xem có phải vì tội của họ mà những người nhân trên phải đến phạt cách nhân thiện hay không. Chúa đã trả lời như sau :

" Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; những người các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. " ( Lc 13 : 5)

Câu trả lời trên của Chúa dạy chúng ta ta 2 điều quan trọng như sau:

1-Trước hết, không thể viết luận rằng những người góp tai họa như động đất, bão lụt, sóng thần v.v đều là những người tội lỗi hơn những người khác và đáng bị Thiên Chúa phạt cách nhân thiện.

Còn nhìn vào thế giới ngày nay cũng đừng cho thế này là suy nghĩ như trên không đúng.

Đây là thế này : có biết bao nhà đầu tư tài, chỉ để cai trị hà khắc, làm khổ người dân chúng may rơi vào ách thống trị đầu óc của họ. Lại nữa, cũng đừng quên rằng những kẻ đang làm những việc vô đạo như giết người, cướp bóc, dâm ô, khai thác khoáng sản mãi dâm, cờ bạc.. Dù vậy, những người này và những nhà đầu tư tài cùng với những kẻ ác nghiệt của họ vẫn tồn tại đã bao nhiêu năm qua, và những kẻ làm điều gian ác, tội lỗi đó vẫn sống phây phây không biết đến bao giờ mới bị lật đổ và bị trừng trị .???

Sao Chúa chĩa phĩt nhĩn tĩn nhĩng kĩ gian ác này đĩ giĩi phĩng cho bao trĩu dân lành vĩ tĩi phĩi chĩu ách thĩng khĩ trĩn miĩn nhĩ vĩ y ? Tĩi sao nhĩng kĩ làm nhĩng viĩc vĩ luân ,vĩ đĩ o, vĩn sĩng phĩy phĩy và sung tĩc đĩ thách đĩ nhĩng ngĩĩi lĩĩng thiĩn lĩi gĩp gian nan, nghĩo đĩi, đĩu khĩ ?

2-Đĩu vĩ y, tĩi lĩi cũng cĩ thĩ gĩy nĩn tai hĩa nhĩ lĩi Chúa nĩi trĩn đĩy : "nĩu khĩng sĩm hĩi thĩ sĩ chĩt". Nhĩ thĩ cĩ nghĩa là dù Chúa bĩĩt và chĩ ghĩt tĩi lĩi cĩ a con ngĩĩi, nhĩng cĩn khoan dung chĩ kĩ gian ác , kĩ cĩ tĩi, sĩm hĩi , cĩi tĩ qui chĩng đĩ khĩi phĩi chĩt khĩng nhĩng vĩ thĩ sĩc mà cĩn cĩ vĩ mĩt thiĩng liĩng , tĩc là phĩi vĩnh vĩn xa liĩ Thiên Chúa là Nguĩn an vui , hĩnh phĩc bĩĩt đĩĩt.

Tĩn Mĩng Thĩng Giĩoan cũng kĩ lĩi mĩt bĩnh nhĩn kia đĩ đĩĩc Chúa Giĩesu chĩ a cho lành khĩi.Nhĩng sau đĩ, khi Chúa gĩp lĩi ngĩĩi này trĩng Đĩn Thĩ , Chúa đĩ nĩi vĩi anh ta nhĩ sau : " " Nĩy, anh đĩ đĩĩc khĩi bĩnh . Đĩng phĩm tĩi nĩ a kĩ o lĩi phĩi khĩn khĩ hĩn trĩĩc." ( Ga 5: 14). Nhĩ thĩ cĩ nghĩa là tĩi lĩi cĩ thĩ tĩc khĩc gĩy ra hĩu quĩ tai hĩi cho con ngĩĩi cĩn cĩ theo lĩi Chúa nĩi trĩn đĩy.

Kĩnh nghiĩ m thĩc tĩ cũng chĩng mĩnh đĩĩu này : kĩ lĩu mĩnh đĩt nhĩp vĩo tĩ gia đĩ ỉn cĩp cĩ thĩ bĩ chĩ nhĩ bĩn chĩt tĩi chĩ .. Gian dĩm cũng cĩ thĩ đĩ a đĩn ỉn mĩng cho dĩm phĩ hay dĩm phĩ và tan vĩ hĩnh phĩc gia đĩnh vĩ nghĩn. Sĩy mĩ tĩc đĩ đĩ lĩi xe quĩ nhanh cĩ thĩ gĩy tai nĩn tĩ vĩng cho chĩnh mĩnh và cho ngĩĩi khĩc..Đĩ là mĩt vĩi thĩ đĩ đĩn hĩnh đĩ mĩnh chĩng là tĩi lĩi cĩ thĩ gĩy hĩu quĩ tai hĩi tĩc khĩc cho nhĩng ai liĩu mĩnh làm nhĩng viĩc sĩi trĩi, tĩi lĩi.

Tuy nhiĩn, thĩĩng tĩnh chĩng ta thĩ y nhĩng kĩ làm đĩĩu gian ác đĩc dĩ vĩn sĩng nhĩn nhĩ ỉ khĩp mĩi nĩi nhĩ thách đĩ nhĩng ngĩĩi lĩĩng, ngĩĩi lĩĩng thiĩn đĩng bĩ nghĩo đĩi, bĩnh tĩt, bĩt cĩng xĩ hĩi , tai nĩn xe cĩ . v. v.

Nhĩng, cĩ lĩ lý do vĩng chĩc đĩ giĩi thĩch vĩ sao nhĩng kĩ gian ác chĩ a bĩ trĩng phĩt nhĩn tĩn là vĩ Thiên Chúa cĩn khoan dung cho chĩng cĩ hĩi đĩ ỉn nĩn hĩi cĩi trĩĩc khi Ngĩĩi bĩt đĩc đĩ phĩi đĩnh phĩt hĩnh Chúa đĩ phĩn qua mĩng ngĩn sĩ Ê-dĩ-kĩ-en nhĩ sau :

" Ta chồ ng vui gì khi kồ gian ác phồ i chồ t, nhồ ng vui khi thồ y nó thay đồ i đồ ng lồ i đồ đồ c sồ ng,. Hãy trồ lồ i ,hãy tồ bồ đồ ng lồ i xồ u xa cồ a các ngồ i mà trồ lồ i ( Ed 33:11) .

Nhồ thồ , cho thồ y rõ Thiên Chúa quồ thồ c là ngồ i Cha nhân lành, đồ y lòng thồ ng xót và mong muồ n cho kồ tồ i lồ i thồ ng hồ i ă n nă n đồ đồ c tha thồ nhồ Ngồ i đã nói thêm nhồ sau:

" Hoồ c gì Ta nói vồ i kồ gian ác " chồ c chồ n ngồ i phồ i chồ t. Nhồ ng nồ u nó tồ bồ tồ i lồ i mà trồ lồ i, và thồ c hành đồ u công minh chính trồ c.... thì chồ c chồ n nó sồ đồ c sồ ng và không phồ i chồ t." ( Ed 33: 14)

Nói khác đồ , Thiên Chúa muồ n kồ có tồ i nhồ n biồ t tồ i mình đã phồ m và còn tin tồ ng nồ i lòng thồ ng xót vô biên cồ a Ngồ i đồ xin tha thồ thì chồ c chồ n sồ đồ c thồ tha, trồ tồ i phồ m đồ n Chúa Thánh Thồ n, tồ c tồ i chồ i bồ Thiên Chúa hoàn toàn, thì sồ không đồ c tha thồ mà thôi.( x.Mc 3: 28-29; Lc 12:10).

Tóm lồ i, không thồ cắ n cồ vào tai hồ a cồ a ngồ i khác mà kồ t luồ n hồ là nhồ ng kồ tồ i lồ i đắ ng phồ i phồ t.Cũng không thồ nghĩ rồ ng nhồ ng kồ đắ ng làm đồ u gian ác mà chồ a bồ phồ t vì tồ i cồ a hồ không đắ ng phồ i phồ t. Hồ chồ a bồ phồ t vì Thiên Chúa còn khoan dung chồ đồ i hồ sắ m hồ i đồ xin Ngồ i tha thồ và đồ c sồ ng.

Mồ t khác, khi thồ y nhồ ng tai hồ a lồ n lao nhồ bắ lồ t, đồ ng đồ t, sồ ng thồ n, xồ y ra đầ u và cho ai, thì đồ cũng là đồ p thồ c tồ nhồ mồ i ngồ i chúng ta vồ sồ cồ n thiồ t phồ i chuồ n bồ tâm hồ n sồ n sằ ng vì " " chính giồ phồ t anh em không ngồ thì Con Ngồ i sồ đồ n." ( Lc 12: 40).

Sau hồ t, khi thồ y ngồ i khác bồ tai hồ a , không may thì đồ cũng là đồ p thích hồ p cho ta thồ c hành đồ c bác ái Công giáo đồ tồ tình thồ ng,thồ ng cồ m và rồ ng tay cồ u giúp nhồ ng anh chi em chồ ng may gồ p hoồ n nồ n nhồ chiồ n tranh, bắ lồ t, đồ ng đồ t và sồ ng thồ n .. không phân biồ t mồ u da, tiồ ng nói và tôn giáo.Chính Chúa Giêsu đắ ng hiồ n diồ n nồ i nhồ ng nồ n nhân đầ u khồ đồ và Ngồ i mong đồ i chúng ta mồ lòng nhân ái cồ u giúp hồ đồ sau này xồ ng đắ ng đồ c nghe lồ i Chúa phán nhồ sau " Nào nhồ ng kồ Cha ta chúc phúc, hãy đồ n thồ a hồ ng Vồ ng Quồ c đồ n sồ n cho các ngồ i ngay tồ thồ a tồ o thiên lồ p đồ a , vì xồ a Ta đồ i các ngồ i đã cho ă n ; Ta khát các ngồ i đã cho uồ ng.. Ta đầ u yồ u các ngồ i đã thắ m nom...." ( Mt 25: 34-35)

Chúng tôi mong gì gì đáp trên đây phần nào thắc mắc câu hỏi được đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huyn

-----